

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY
Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác giám định tư pháp trên địa bàn thành phố

Thời gian qua, hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng, công tác quản lý Nhà nước về hoạt động giám định tư pháp được quan tâm đúng mức, các tổ chức giám định tư pháp hoạt động ngày càng hiệu quả, đội ngũ giám định viên tư pháp thường xuyên được quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động, phát triển cả về số lượng và chất lượng, góp phần phục vụ cho hoạt động tổ tụng và công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay hoạt động giám định tư pháp vẫn còn một số lĩnh vực thiếu giám định viên tư pháp theo vụ việc, chất lượng công tác giám định, nhất là thời hạn thực hiện giám định theo quy định pháp luật có mặt còn hạn chế; mối quan hệ giữa các ngành trong thực hiện chức năng giám định tư pháp và cơ quan tiến hành tố tụng thiếu thực chất; cơ chế quản lý giám định viên tư pháp theo vụ việc và trách nhiệm của thủ trưởng một số sở, ngành có giám định viên tư pháp thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động tố tụng; cơ sở vật chất, trang thiết bị của các tổ chức giám định tư pháp có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; việc thu hút các chuyên gia có trình độ cao trên các lĩnh vực tham gia vào công tác giám định tư pháp có mặt còn hạn chế; công tác xã hội hóa hoạt động giám định tư pháp được thực hiện nhưng kết quả chưa đạt như mong muốn.

Để khắc phục những bất cập thời gian qua, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám định tư pháp, phục vụ tốt yêu cầu của hoạt động tố tụng và công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp trên địa bàn thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp, nhất là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc”. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác giám định tư pháp, vị trí, vai trò của giám định tư pháp trong hoạt động tố tụng. Kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ giám định viên tư pháp, tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động giám định tư pháp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trên địa bàn thành phố trong giai đoạn hiện nay.

2. Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các ngành chức năng có liên quan: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Xây dựng... thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động giám định tư pháp, nâng cao tinh thần trách nhiệm và quan tâm hơn đối với công tác quản lý giám định tư pháp và quản lý hoạt động của giám định viên tư pháp thuộc lĩnh vực ngành quản lý; khắc phục ngay những hạn chế thời gian qua đối với hoạt động giám định tư pháp, góp phần phục vụ tốt nhất nhiệm vụ chính trị của ngành và hoạt động tố tụng; chỉ đạo giám định tư pháp ngành mình thực hiện đúng quy định về thời gian giám định khi các cơ quan tố tụng trung cầu.

- Tích cực nghiên cứu hoàn thiện các thể chế về giám định tư pháp; nghiên cứu xây dựng chính sách thu hút các chuyên gia có trình độ cao trên các lĩnh vực tham gia công tác giám định tư pháp và khuyến khích đẩy mạnh thực hiện công tác xã hội hóa hoạt động giám định tư pháp trên các lĩnh vực phù hợp với tình hình thực tế của thành phố và đúng quy định của pháp luật.

- Có giải pháp củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức giám định, giám định viên hiện có trên địa bàn thành phố. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định pháp luật về giám định tư pháp, xây dựng đội ngũ giám định viên tư pháp trên địa bàn thành phố có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Từ thực tiễn phát triển của thành phố và yêu cầu của công tác giám định tư pháp, thành lập mới các tổ chức giám định tư pháp ở một số lĩnh vực còn thiếu, nhằm phục vụ tốt cho công tác giám định tư pháp, công tác xét xử và một số nhiệm vụ chính trị khác của thành phố.

- Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đảm bảo kinh phí hoạt động cho các tổ chức, cá nhân giám định tư pháp công thuộc quyền quản lý theo đúng quy định đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá chất lượng hoạt động, kịp thời biểu dương khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác giám định tư pháp trên địa bàn thành phố.

- Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra về hoạt động giám định tư pháp theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có).

3. Các tổ chức giám định và giám định viên tư pháp phải nâng cao tinh thần trách nhiệm; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và các quy chế, quy định về chuyên môn, quy trình giám định đảm bảo các hoạt động giám định tư pháp phải được thực hiện trung thực, chính xác, khách quan, vô tư, kịp thời, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả giám định của mình.

4. Các cơ quan trong khối nội chính của thành phố và các ngành chức năng có liên quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có chức năng thực hiện công tác giám định tư pháp theo đúng quy định; thực hiện đầy đủ, chính xác, khách quan các kết luận giám định tư pháp; tăng cường trao đổi thông tin, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định tư pháp, nhằm phục vụ tốt cho công tác xét xử vụ án, vụ việc... Báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy (qua Ban Nội chính Thành ủy) những vấn đề vượt quá thẩm quyền để kịp thời chỉ đạo theo đúng quy định của pháp luật.

Các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP ngày 13/12/2017 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Tư pháp "Về quy định những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định tư pháp trong giải quyết vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế; Quy chế phối hợp số 922/QCPH-BTP-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC ngày 26/3/2018 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao trong công tác giám định tư pháp.

5. Giao Ban Nội chính Thành ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Chỉ thị này, định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả thực hiện để kịp thời chỉ đạo.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.

Nơi nhận:

- Ban Nội chính Trung ương (để báo cáo),
- Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy,
- Các quận ủy, huyện ủy,
- Các ban xây dựng Đảng của Thành ủy,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố,
- Các đồng chí Thành ủy viên,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Phạm Văn Hiếu